



การแก้ไขปัญหานี้ออก
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
วันที่ 1 มีนาคม 2560

เดินทางสู่การจัดหนึ่งนอกระบบเป็นศูนย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้จัดงานเปิดตัวการแก้ไขหนึ่งนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “จัดหนึ่งนอกระบบเป็นศูนย์” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐในการจัดหนึ่งนอกระบบให้หมดไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การแก้ไขปัญหานี้ออกอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

ในงานดังกล่าว กระทรวงการคลังได้นำเสนอ “แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ออกอย่างบูรณาการและยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ออกอย่างบูรณาการและยั่งยืนนั้น เป็นการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของผู้หนีภาษีและเจ้าหน้าที่ควบคุมกันอย่างบูรณาการและยั่งยืนนั้น เป็นระบบครบวงจร และต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่หนีภาษีที่ผิดกฎหมาย
โดยได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มโทษกับ

เจ้าหน้าที่นอกระบบ เพื่อกำจัดเจ้าหน้าที่นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย

มิติที่ 2 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป

โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และไฟโไฟแนนซ์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสในงานมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจไฟโไฟแนนซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 6 ราย

อีกทั้ง ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนึ่งนอกระบบและจัดให้มีสินเชื่อแบบใหม่เพื่อทดแทนหนึ่งนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือคิดเป็นรายละ 18.83 ต่อปี โดยไม่นำการตรวจเครดิตบูโรมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท

มิติที่ 3 การลดภาระหนึ่งนอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

โดยภาครัฐได้จัดให้การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จัดให้มีจุดให้คำปรึกษาหนึ่งนอกระบบที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้อย่างทั่วถึง

มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ

โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกหนี้นี้มีรายได้ที่เพียงพอและไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำอีก

มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทำหน้าที่ทดแทนเจ้าหน้าที่นอกระบบ การให้หน่วยงานของรัฐ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เลี้ยงและสนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลหนึ่งนอกระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายในอนาคต

การจัดงานเปิดตัวหนึ่งนอกระบบในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยมาจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหานี้ออกอย่างบูรณาการและยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้หนึ่งนอกระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด และประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน และภาคเอกชนที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟโไฟแนนซ์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจไฟโไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 6 ราย อีกทั้ง ผู้บริหารธนาคารออมสิน

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรยังได้มอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับลูกหนี้นอกระบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแก้ปัญหาหนึ่งนอกระบบทั้งในส่วนของผู้หนีภาษีและเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างครบวงจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขหนึ่งนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนึ่งนอกระบบได้รู้ว่า จะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหน อย่างไร

เจ้าหน้าที่นอกระบบที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องได้รู้ว่า จะต้องดำเนินการขออนุญาตที่ไหน อย่างไร และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาคีทั้ง 12 หน่วยงาน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ออกอย่างบูรณาการให้หมดไปจากประเทศไทย ตามแนวคิดในการจัดงานที่ว่า **จัดหนึ่งนอกระบบเป็นศูนย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้ในวาระการดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ มาโดยตลอด”**